

นิมาชัยสาร

ประจักษ์กับ ประชาสัมพันธ์

ปีที่ 40 ฉบับที่ 15 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลุ่มสีน้ำนครเปิดหอไขว้ผลงานเด็ด

ศิลปินกลุ่มสีน้ำนคร จัดโครงการการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำ “กลุ่มสีน้ำนคร” กำหนดจัดแสดงในระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2554 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองนครฯ ซึ่งเป็นปีที่ 6 ของการจัดแสดงกิจกรรมสีน้ำ โดยการรวมตัวของครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ

การจัดโครงการนี้มีแนวคิดที่จะผลักดันให้กิจกรรมการแสดงศิลปกรรมในเมืองนครศรีธรรมราชให้เกิดการตื่นตัวขึ้นในอีกมิติหนึ่ง และยังเป็นการเสนอมุมมองผ่านกระบวนการในการสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ ซึ่งมีการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำโดยกลุ่มสีน้ำนคร จำนวน 80 ชิ้น โดยมีผลงานของอาจารย์ มรกต.นศ. ร่วมแสดงดังนี้

ผศ.จตุรรัตน์ กীরตวิฑูมพิงศ์ หนึ่งในกลุ่มศิลปินสีน้ำ กล่าวถึงการแสดงผลงานว่า ครั้งนี้ได้เขียนภาพเพื่อเป็นการบันทึกไว้ซึ่งปรากฏการณ์ทางสังคมและการเมืองไทย โดยการใช้สี เส้น พื้นผิว เป็นตัวสื่อสารทางความรู้สึกอารมณ์ และเป็นตัวสัญลักษณ์แทนปรากฏการณ์

ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร กล่าวถึงการแสดงผลงานในครั้งนี้ว่า ตนเองได้จัดแสดงในชื่อว่า ทุกสี 5 ข้อ 5 อย่าง หู ภาพที่นำไปแสดงนั้นเกี่ยวกับพีชพรรณของภาคใต้ อาทิ ต้นปาล์ม ขวดเหล้า

อาจารย์สุพจน์ แสงมณี บอกเล่าถึงภาพที่จัดแสดงว่าชื่อภาพเขมราช ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี เขียนภาพเกี่ยวกับภาพดงทาม ซึ่งเป็นสวนสาธารณะของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว

อาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์ เล่าถึงภาพที่นำไปจัดแสดงมีชื่อว่า มุมหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งเป็นการเขียนภาพเกี่ยวกับเรือ เขียนให้เป็นภาพเรือที่ออกแนวสร้างสรรค์ และอีกภาพคือ พันธุ์ตั้ง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ของการคิดสร้างสรรค์ เพราะอยากจะบอกว่าการเป็นศิลปินไม่เพียงแต่มีฝีมือ แต่ต้องมีการคิดสร้างสรรค์บวกเข้าไปด้วย

ผู้สนใจสามารถใช้กิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มสีน้ำนคร เป็นอีกสื่อหนึ่งที่ทำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุนทรียะศิลป์หรือต่อดวงศิลปินในการที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาที่จะพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่ดีมีคุณค่าต่อชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปะให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ และการงานให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ลูกเหลือง - แดง น้อมวันทา ระลึกพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีไหว้ครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในเช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย โดยท่านอธิการบดีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ทุกคน

กองพัฒนานักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูต่เวทีตาต่อครูบาอาจารย์ การไหว้ครู เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของไทย ที่นิยมมาแต่สมัยโบราณ



โดยชาวไทยถือกันว่า เมื่อเริ่มศึกษาวิชาการใดๆ จะต้องเริ่มต้นการไหว้ครูก่อน เป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นการเคารพน้อมน้อมครูอย่างถูกวิธี ตลอดจนแสดงถึงความพร้อมที่จะน้อมรับคำสั่งสอน และระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาเรามา ทั้งจรรยา มารยาท และศิลปวิทยา



สำหรับพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2554 ของเหล่าลูกเหลือง-แดง ในปีนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมใจเข้าร่วมพิธีกว่า 3,000 คน โดยทุกคนสวมเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาชายสวมเสื้อและกางเกงสีขาว ผูกเนคไทสีกรมท่า สำหรับนักศึกษาหญิง สวมเสื้อนักเรียนสีขาว สะอาดตากับกระโปรงสีดำ หลังจากที่นักศึกษาจากทั้ง 5 คณะ มาถึงยังหอประชุมมหาวิทยาลัยพร้อมเพรียงกันแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น

(ต่อหน้า 3)

ลูกเหลือง - แดง น้อมวันทา ระลึกพระคุณครู ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 (ต่อจากหน้า 2)

ผู้แทนนักศึกษาจากล่าวน้ำไหว้ครู และผู้แทนนักศึกษาจาก 5 คณะ นำพานดอกไม้เข้าไหว้ครู พร้อมด้วยองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในช่วงบ่าย ประกอบด้วย การรับน้องเข้าฐาน ทำความสะอาดติดเข็มคณะ และนอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษามีการประสานความร่วมมือกับยามาฮา จัดกิจกรรม

Fiore Campus Day ประกอบไปด้วยการประกวดเต้น fiore girl gang contest กิจกรรมอบรมขับซึ่ปลอดภัย และการแสดงจากศิลปินค่าย

แกรมมี่ ได้แก่ แหนม รณเดช, เบล สุพล, และแพรว คณิตกุล ส่วนกลางคืนยังมีกิจกรรมนันทนาการที่เป็นการเล่นสังสรรค์โดยคณะครุศาสตร์ มีการจัดบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือน้อง และกิจกรรมการประกวดเฟรชชีของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ปิยนุช ศรีริภพ/ข่าว
ก้องภพ ปรีชาชาญ / ภาพ

ผศ.รัตกร พลรัฐธนาสิทธิ์ ขอเชิญนักฟุตบอลของมหาวิทยาลัยร่วม
ประชุม ปรีกษาหารือ พบปะสังสรรค์ ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554
เวลา 12.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม ชั้น 2



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ,
 ศิสุจรณ์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ฟ้าแดดเพียงฉบับวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 7 ปีเถาะ มหาชัยสารฉบับส่งท้ายสุดสัปดาห์

เริ่มข่าวแรกเรื่องของคนรักงานศิลป์...เย็นนี้ศิลปินกลุ่มสีน้ำนคร จะเปิดการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำ "กลุ่มสีน้ำนคร" ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองนคร (อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช สนามหน้าเมือง) พิธีเปิดจะเริ่มเวลา 17.30 น. งานนี้มีสีหนุ่มผสมยาว Art ชั้นเทพ นำผลงานชิ้นโบว์แดงเข้าร่วมแสดงด้วยทั้ง ผศ.จตุรนต์ กীরตวุฒิปงศ์ ผศ.ปริทรรศ หุตางกูร อาจารย์สุพจน์ แสงมณี และอาจารย์สมชาย สหวิศิษฎ์ โดยจะแสดงผลงานถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 อย่าลืมไปให้กำลังใจกับกลุ่มศิลปินนะคะ

เติมความเป็นมืออาชีพให้ผู้ปฏิบัติงานตัวจริง ดร.ประกอบ ใจมั่น มุ่งมั่นและตั้งใจให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การประมาณรายรับ การเขียนโครงการแบบใหม่ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2554 จึงได้จัดการประชุมปฏิบัติการฯ ในวันนี้ ณ ห้องประชุมยันต์ทอง ศูนย์วิทยบริการ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่นิยมรักษาสุขภาพด้วยการฝังเข็ม วันนี้คุณหมอกคนเดิมจะมาบริการฝังเข็มรักษาโรค ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ ห้องพยาบาล แฟนคลับคุณหมอย่าลืมอย่าพลาด ส่วนท่านใดที่ไม่เคยลองอยากจะทำเชิญชวนให้ท่านได้สัมผัสด้วยตัวแล้วจะรู้ว่ามันยอดเยี่ยมมากๆ ฝังไม่ได้เชียร์ ไม่ได้โฆษณาเกินจริง หลายท่านเห็นผลมาแล้ว..เลยอยากบอกต่อจะได้มีสุขภาพดีทั่วหน้ากัน

ทันทีที่ได้ทราบข่าวว่านายสว่าง วังบุญคง พี่ชายของ ผอ. กองกลาง คุณสุรชัย วังบุญคงป่วยหนักต้องการรับบริจาคโลหิตกรุ๊ป A ด่วน คุณสุภาพร คงเพชร ได้รับประสานกับนักศึกษาจำนวน 17 คน เพื่อบริจาคโลหิตจนสามารถช่วยชีวิตได้ทัน ครอบครัว "วังบุญคง" จึงฝากขอบคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้

นักศึกษาที่เข้าร่วมกันบริจาคโลหิตมีดังนี้สาขาวิชาอังกฤษ นายมูหะหมัดนัฎมินทร์ ปินปีอราสง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นายโชตินันท์ จันทโชติ นายปวีตร แสงมณี นายสุวิศิษฎ์ มวยดี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นายเจนณรงค์ พันทิวี นางสาวพุชาวรรณ ศรีหมอก นางสาวพัชรีดา คาโธ๊ะ นางสาวโสไลลา มะลี นางสาววิลาวรรณ ไสยเกื้อ นางสาวปรางทิพย์ ทวานสนิท นางสาวลัดดาวรรณ อักษรเดช นายธนาวุฒิ ต้นจำปี นางสาวพีภรณ์ บุญแก้ว นางสาวธิดารัตน์ หลีไพศาล นายจิระศักดิ์ ปาละกุล สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาด นายเกริกไกร ทศไพรินทร์ นายอุกฤษณ์ ย่านวารี นางสาวสมฤดี แก่นเพชร ขอปรบมือดังๆ ให้กับการทำความดีในครั้งนี้

ปิดท้ายฟ้าแดดเพียงด้วยคำคม "การรอคอยไม่ว่าจะช้าหรือเร็ว ไม่ว่าจะนานสักแค่ไหน ก็ทำให้ทรمانใจได้ทุกครั้ง แม้จะสักแค่เพียงฮึดใจเดียว" สวัสดีค่ะ